



ประกาศเทศบาลตำบลพรหมานคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตามที่ เทศบาลตำบลพรหมานคร อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลพรหมานคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลพรหมานคร เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลตำบลพรหมานคร จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.สกลนคร มีมติเห็นชอบ เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกภายใต้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

๓. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่อยู่ระหว่างหาหรือ ก.ท. จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหารือของ ก.ท.ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.สกลนคร มีมติเห็นชอบ

๔. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วก็ตาม เทศบาลจะรายงาน ก.ท.จ.สกลนคร ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.ท. กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมยศ ศรีสะอาด)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานคร

บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป
 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 แนนท้ายประกาศเทศบาลตำบลพรรณานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งสังกัด	คะแนนเต็ม (๓๐๐ คะแนน)				
				ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	๐๐๑	นางสาววลาพร สมพมิตร	เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	๗๗	๗๕	๙๓.๑๗	๒๔๕.๑๗	๘๑.๗๒

(นายสมยศ ศรีสอาด)
 นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร